

KỶ HỢP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ, dự kiến phải 3 kỳ họp để có thời gian rà soát kỹ lưỡng với tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật này với 228 lượt ý kiến phát biểu tại 19 tổ. Về cơ bản, các ý kiến đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật để thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, khắc phục bất cập, hạn chế của Luật hiện hành.

Tham gia thảo luận về quyền sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tại điểm k, khoản 1, Điều 38, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho biết, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu

tư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất. Theo đại biểu, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ vẫn là đơn vị cung cấp dịch vụ công, vì vậy đại biểu đặt câu hỏi dự thảo Luật xếp chung với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có phù hợp không? Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị đối với đơn vị sự nghiệp công tự chủ được miễn tiền cho thuê đất, miễn tiền thuê đất; được phép liên doanh, liên kết nhưng không được góp vốn từ đất. Nếu quy định như dự thảo về liên doanh, liên kết sẽ càng vướng mắc khi thực thi trong thực tế. Vì vậy, cần quy định cụ thể ngay từ Luật, hạn chế tình trạng giao cho Chính phủ hoặc giao cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định...

Đại biểu Nguyễn Văn An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thái Bình cho rằng, cần xem xét bỏ sung quy định về chế độ sử dụng đất với các công trình năng lượng và đất sử dụng đa mục đích. Bên cạnh đó, tại khoản 1, Điều 131 quy định: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sau khi có nghị quyết của HĐND cấp tỉnh thông qua. Đại biểu cho rằng, quy định này không bảo đảm tính thống nhất với thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong Luật Lâm nghiệp, cũng không thống nhất với thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công. Vì vậy, cần nghiên cứu, rà soát kỹ để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Ngoài ra, đối với đất sử dụng đa mục đích, đại biểu cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo cần tổng kết đầy đủ, đánh giá thực tiễn về các quan hệ đất đai để bổ sung hoàn thiện cụ thể hơn quy định về đất sử dụng đa mục đích,

quy định cụ thể trong Luật các loại đất được kết hợp mục đích sử dụng, thống nhất nguyên tắc sử dụng nghĩa vụ tài chính với người sử dụng đất trong trường hợp sử dụng đất hỗn hợp. Trao đổi bên lề phiên họp, đại biểu Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh cho biết, dự thảo Luật đã quy định các phương thức tập trung đất nông nghiệp gồm dồn điền, đổi thửa; thuê quyền sử dụng đất và hợp tác sản xuất, kinh doanh bằng quyền sử dụng đất. Các phương thức tích tụ đất nông nghiệp gồm nhận chuyển nhượng và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Quy định như vậy sẽ góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục những bất cập hiện hành; đáp ứng yêu cầu của các thành phần kinh tế, nhất là các tổ chức kinh tế trong nước như hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền và lợi ích của nông dân - người được giao quyền sử dụng đất mà lâu nay mặc dù đã "ly

nông" và "ly hương" nhưng vẫn giữ tâm lý coi đất đai như một "cuốn sổ bảo hiểm" để phòng rủi ro mà vẫn có cơ chế đủ sức hấp dẫn họ tham gia vào quá trình tích tụ và tập trung đất đai, đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung quy định bảo đảm quyền sử dụng đất của người dân khi tham gia các phương thức tập trung, tích tụ đất nông nghiệp như: Nhà đầu tư phải cam kết không khấu trừ giá trị quyền sử dụng đất vào các khoản thua lỗ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Không được thế chấp quyền sử dụng đất của người dân tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Và như vậy, trong trường hợp nếu giải thể, phá sản vẫn phải bảo toàn lợi ích của họ. Do đó, cần quy định: Không được đưa đất của người dân tham gia góp vốn quyền sử dụng đất vào xử lý trong trường hợp nếu giải thể, phá sản...

Cũng trong phiên họp ngày 14/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

BIỂU DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Các trường đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực người học theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng so với năm học trước. Bên cạnh đó, các trường còn tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm nổi bật là quy mô các ngành học, cấp học được duy trì, các trường đã có nhiều biện pháp tích cực huy động và duy trì, giữ vững số lượng học sinh. Năm học 2021 - 2022, ngành giáo dục và đào tạo huyện được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá xếp thứ 2 các huyện, thành phố trong tỉnh.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể, 5 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 4 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; hàng chục tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" được biểu dương, khen thưởng.

\* Sáng ngày 14/11, huyện Vũ Thư tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục huyện Vũ Thư. 40 năm qua, hàng chục nghìn lượt cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn huyện đã đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết để giáo dục, đào tạo cho thế hệ học sinh. Trường cấp II Thanh Phú, Trường PTCS Tân Hòa trước kia từng là lá cờ đầu, điển hình tiên tiến của ngành giáo dục toàn tỉnh. Những năm gần đây, ngành giáo dục huyện có sự phát triển toàn diện, vững chắc. Chất lượng giáo dục các cấp học từng bước nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới, chất lượng giáo dục mũi nhọn duy trì vị trí top đầu của tỉnh. Kết quả trên khẳng định sự nỗ lực, đóng góp lớn lao của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên toàn huyện.

Tại buổi lễ, cùng với chương trình nghệ thuật "Vinh quang sự nghiệp trồng người" đã diễn ra tọa đàm về nghề giáo của đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên từng công tác trong ngành giáo dục huyện Vũ Thư.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Vũ Thư trao búp bê cho Trưởng của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng ngành giáo dục và đào tạo huyện. Các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện tặng hoa bày tỏ lòng tri ân tới đại diện các nhà giáo lão thành và trao bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh cho 42 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ngành giáo dục huyện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 14/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban lần thứ hai với thường trực HĐND các huyện, thành phố về chủ đề "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp". Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn

Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các kế hoạch công tác đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Số lượng các kỳ họp chuyên đề tăng, kịp thời quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa

phương. Hoạt động giám sát được tăng cường, nhất là giám sát chuyên đề, chất lượng ngày càng nâng cao, nội dung bám sát tình hình thực tế, được cử tri, dư luận quan tâm, góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, đón tiếp cử tri được đổi mới, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định... Các ban HĐND tỉnh tăng cường hoạt động khảo sát thực địa giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, chú trọng khảo sát, thu thập thông tin, nắm tình hình thực tế tại cơ sở. Công tác tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp được quan tâm thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay đồng thời chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND. Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất một số giải pháp lựa chọn nội dung, xây dựng và ban hành nghị quyết chương trình giám sát của HĐND cấp huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND, giám sát chuyên đề, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của HĐND cấp huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ

tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế trong hoạt động của HĐND các cấp thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của HĐND; thường trực HĐND phải họp chặt chẽ hơn nữa với UBND, ủy ban MTTQ và các ban HĐND trong thực hiện nhiệm vụ chung. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, trong đó chú trọng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp.

CÔNG AN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng được đề cao. Lực lượng công an thực sự là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết toàn dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được phát huy, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với gia đình có công, chính sách hậu phương quân đội. Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Sẵn sàng cho lễ khai mạc...

(Tiếp theo trang 1)

và nội dung thấp lửa Đại hội. Ngay sau phần lễ là chương trình văn nghệ và trận chung kết giải bóng chuyền nữ bóng đá vàng - cúp Geleximco. Lễ khai mạc và trận chung kết giải bóng chuyền sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Thái Bình, Báo Thái Bình điện tử và các nền tảng số khác.

Đến nay, tiểu ban nội dung lễ khai mạc đã xây dựng xong kịch bản tổng thể, chi tiết tổ chức lễ khai mạc Đại hội; điều lệ và kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nữ bóng đá vàng - cúp Geleximco; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia điều hành, biểu dương lực lượng; huy động lực lượng các

khởi nghi thức, biểu diễn văn nghệ. Tiểu ban truyền tin đã tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức lễ khai mạc; xây dựng maket tuyên truyền, trang trí khánh tiết trong, ngoài nhà thi đấu và trên các tuyến đường chính của thành phố Thái Bình và các huyện; thường xuyên phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình đưa tin về công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và các giải thi đấu thể thao.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về các nội dung điều ra trong lễ khai mạc, công tác chuẩn bị để lễ khai mạc diễn ra thành công. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ của các tiểu ban cho lễ khai mạc. Đồng chí đề nghị các tiểu ban rà soát lại toàn bộ các công việc, đưa ra giải pháp

cụ thể cho những trường hợp có thể phát sinh để lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại địa điểm diễn ra lễ khai mạc cần được đặc biệt quan tâm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nhanh chóng tổng hợp một số nội dung cần xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để sớm hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Tháng sinh nhật vàng - ngập tràn ưu đãi cùng Hyundai Thái Bình

Hòa chung không khí rộn ràng mừng sinh nhật lần thứ 3 của Hyundai Thái Bình, đồng thời tri ân khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua, Hyundai Thái Bình mang đến cơ hội duy nhất trong năm để khách hàng để dành số hữu những sản phẩm xe siêu hot hiện nay. Đây là chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng trong tháng 11 với ưu đãi siêu sắc kềm loạt quà tặng hấp dẫn khác.

\* Đứng bò lơ quà tặng ưu đãi dịch vụ mà Hyundai Thái Bình dành cho quý khách trong tháng sinh nhật này nhé!

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 6/11 đến hết ngày 30/11/2022.

- Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng sử dụng xe Hyundai (9 chỗ trở xuống).

\* Chỉ cần gọi hotline 0868 542 209 để đặt hẹn bảo dưỡng xe, quý khách hàng sẽ có cơ hội nhận hàng loạt khuyến mãi dịch vụ cực lớn với nhiều hạng mục.

1 - TOÀN BỘ KHÁCH HÀNG ĐẾN LÀM DỊCH VỤ:

- Tặng 1 trong 3 món quà tùy chọn: Gương cầu lồi hoặc nước rửa kính hoặc bằng số điện thoại.

2 - KHÁCH HÀNG LÊN ĐẦU TIÊN VÀO ƯỚNG DỊCH VỤ:

- Tặng 1 trong 3 món quà tùy chọn: Gương cầu lồi hoặc nước rửa kính hoặc bằng số điện thoại.

- Giảm giá 10% tổng quyết toán.

- Tặng Voucher giảm giá 20% giá nhân công và 15% giá thay dầu cho lần tiếp theo.

- Để xứng dịch vụ Hyundai Thái Bình có thể sắp xếp phục vụ quý khách hàng được tốt nhất, quý khách hàng vui lòng nhắc máy gọi ngay 0868 542 209 để đặt lịch trước tránh mất thời gian chờ đợi lâu.

HYUNDAI THÁI BÌNH  
- Địa chỉ: 204 Lý Thường Kiệt, Kỳ Bá, Thái Bình  
- Website: https://hyundaithaibinh.vn/

☎ Hotline KD: 0973 88 55 22 | Hotline DV: 0868 542 209

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/daily3shyundaitaibinh

➤ Zalo Official Account Bán Hàng/Dịch vụ: zalo.me/3593097755372709112

➤ Đăng ký nhận báo giá: https://forms.gle/JU1rJxydptjLu8NA

Tháng sinh nhật vàng Ngập tràn ưu đãi. Tặng Gương cầu lồi, Nước rửa kính Hàn Quốc, Bằng số điện thoại. Giảm giá 10% hóa đơn, Tặng voucher giảm giá 20% nhân công, 15% giá dầu cho lần làm dịch vụ tiếp theo.

Ưu đãi tháng sinh nhật vàng tại Hyundai Thái Bình

Hyundai Thái Bình luôn mong muốn được đồng hành cùng quý khách hàng trên mọi nẻo đường. Với những chân thành và thấu hiểu, Hyundai Thái Bình hy vọng không chỉ mang đến sự phục vụ chu đáo, tỉ mỉ, nhiệt tình khi chiếc xe của bạn được lăn bánh mà còn ở những tiện ích, trải nghiệm hoàn hảo khi sử dụng dịch vụ tại Đại lý.

Thay lời cảm ơn đến quý khách hàng trong suốt thời gian qua, nhân dịp sinh nhật 3 năm, Hyundai Thái Bình trân trọng gửi tới quý khách hàng ngàn quà tặng với những ưu đãi hấp dẫn khi mua xe:

🎁 TẶNG 1 BƠM LỚP KÍCH NỔ ĐA NĂNG TRỊ GIÁ 2,000,000 ĐỒNG

🎁 TẶNG BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP UNILEVER TRỊ GIÁ 2,000,000 ĐỒNG

Ngoài ra quý khách hàng cọc xe và mua xe từ ngày 6/11 - 30/11 sẽ được nhận những ưu đãi sau:

— GIẢM TIỀN MẮT

— TẶNG GÓI PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG

— HỖ TRỢ TRẢ GÓP

— GIAO XE TẬN NHÀ

— LÃI THỬ & TRẢI NGHIỆM XE TẠI NHÀ

Thời gian áp dụng: Từ ngày 6/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022

Đối tượng áp dụng: Toàn bộ khách hàng cọc xe và nhận xe

Mọi thông tin, quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0973 88 55 22

HYUNDAI HÙNG THINH PHÁT THÁI BÌNH

- Địa chỉ: 204 Lý Thường Kiệt, Kỳ Bá, Thái Bình

- Website: https://hyundaithaibinh.vn/

☎ Hotline KD: 0973 88 55 22 | Hotline DV: 0868 542 209

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/daily3shyundaitaibinh

➤ Zalo Official Account Bán Hàng/Dịch vụ: zalo.me/3593097755372709112

➤ Đăng ký nhận báo giá: https://forms.gle/JU1rJxydptjLu8NA

Tháng sinh nhật vàng Ngập tràn ưu đãi. Tặng Bộ bơm lốp kích nổ đa năng trị giá 2 triệu đồng, Bộ sản phẩm cao cấp Unilever.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 14/11. Thế giới: Hơn 640,4 triệu người đã mắc Covid-19. Việt Nam: Số ca mắc mới thấp nhất trong gần 1 tháng qua. Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 mới.